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Fyrirspurn
til samgönguráðherra um brot á verklagsreglum vegna Grímseyjarferju.

Frá Bjarna Harðarsyni.

Með hvaða hætti hefur verið tekið á þeim brotum sem segir í yfirlýsingu frá samgöngu-
ráðuneytinu vegna Grímseyjarferju í ágúst sl. að tekið verði á með viðeigandi hætti og í sam-
ræmi við góða stjórnsýslu, en í yfirlýsingunni segir að ekki hafi verið fylgt skýrum verklags-
reglum ráðuneytisins um verkefnaáætlun, upplýsingar til ráðuneytisstjóra um gang mála og
samþykki fyrir verkefnaáætlun?

Skriflegt svar óskast.


